

16 Tháng Hai, 2024

### **“Đây Có Phải Là Những Gì?” Vàng của California tại Phi Trường John Wayne Airport**

**(Santa Ana, CA)** Trường đại Học Chapman University trình bày Văn Khố Huell Howser tại Phi Trường John Wayne Airport trong một cuộc triển lãm từ ngày 2 Tháng Hai, 2024 đến ngày 1 Tháng Năm, 2024.

Huell Burnley Howser, sinh ngày 18 Tháng Mười, 1945, tại Tennessee, là một nhân vật nổi tiếng của Truyền Hình Hoa Kỳ trong các lĩnh vực tiếp khách, sản xuất, và viết kịch bản *California's Gold and Visiting... with Huell Howser*.



Huell Howser, 1970

Hợp tác với Đài Truyền Hình Công Cộng (PBS) năm 1991, Howser làm sống lại những sự kỳ lạ lịch sử của tiểu bang qua hệ thống truyền hình. Với câu nói đáng nhớ của ông, "Thật là lạ Kỳ!" Howser trở thành đồng nghĩa với lịch sử của California cho những khán giả lớn và bé. Một loạt ký sự truyền hình *Visiting... with Huell Howser* được trình chiếu cho đến khi ông nghỉ hưu năm 2012.



Huell Howser, Fosselmans

Ảnh chụp triển lãm này trình bày cuộc phiêu lưu của Howser xuyên qua những món sưa tầm cá nhân của ông và bộ sưu tập "California's Gold". Phi Trường John Wayne Airport đặc biệt cảm tạ Đài PBS SoCal và thư viện trường đại học Chapman University với sự hợp tác và yểm trợ của họ trong việc chăm sóc cuộc triển lãm.



Huell Howser, Blue Angels

**Về cuộc Triển Lãm *California's Gold* và Văn Khố Huell Howser Archives tại trường Đại Học Chapman University**

Văn Khố The Huell Howser Archive hiện đang chào mừng sinh nhật 10 năm trong năm 2024 và được giữ tại Thư Viện Leatherby của trường đại học Chapman University. Muốn biết thêm về bộ sưu tập the Chapman collection xin vào [Huell Howser Archives](#).

Cuộc triển Lãm có thể tìm thấy ở khu trước khi vào Trạm kiểm Soát An Ninh Tầng trên Khởi Hành trong hành lang của Phòng Trưng Bày giữa Trạm B và C.

Muốn biết thêm thông tin về Chương Trình Nghệ Thuật của Phi Trường John Wayne Airport  
Xin vào [www.ocair.com/terminal/artexhibits](http://www.ocair.com/terminal/artexhibits)